

QUYẾT ĐỊNH của Hội đồng Bộ trưởng số 216-HĐBT ngày 13-11-1987 về tổ chức Thanh niên xung phong trong tình hình hiện nay.

Đề thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ VI của Đảng và theo đề nghị của Ban Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội đồng Bộ trưởng quyết định việc tổ chức Thanh niên xung phong xây dựng kinh tế như sau :

I. MỤC ĐÍCH, NHIỆM VỤ VÀ TỔ CHỨC THANH NIÊN XUNG PHONG

1. Thanh niên xung phong xây dựng kinh tế là tổ chức tự nguyện của thanh niên, là một hình thức tập hợp, thu hút lao động trẻ là những nam nữ thanh niên, trước hết là ở thành thị, vào xây dựng kinh tế nhằm :

a) Khai thác tiềm năng lao động, đất đai và thế mạnh về kinh tế ở từng địa phương, từng vùng và từng ngành để phát triển sản xuất nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, các ngành sản xuất khác và các dịch vụ, thiết thực góp phần thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội của cả nước cũng như của từng ngành, từng địa phương, tập trung vào 3 chương trình kinh tế do Đại hội lần thứ VI của Đảng đề ra.

b) Thông qua các hoạt động kinh tế, đào tạo bồi dưỡng và rèn luyện thanh niên thành con người mới xã hội chủ nghĩa, biết làm chủ lao động của mình, làm việc có kỷ luật, có kỹ thuật với năng suất và hiệu quả cao, đóng góp xứng đáng cho sự nghiệp xây dựng đất nước, qua đó mà phát hiện những phần tử ưu tú, góp phần

đào tạo, bồi dưỡng, bổ sung cán bộ cho tổ chức Đoàn, cho các tổ chức của Đảng và Nhà nước.

2. Về tổ chức :

a) Lực lượng Thanh niên xung phong là tổ chức tự nguyện của thanh niên, do Đoàn thanh niên quản lý. Hình thức chủ yếu là đơn vị sản xuất hoặc đơn vị xây dựng nhận thầu từng phần việc trong từng thời gian. Thanh niên xung phong cấp nào do Đoàn thanh niên cấp đó đề nghị Ủy ban Nhân dân cùng cấp ra quyết định thành lập và bổ nhiệm cán bộ chủ chốt của tổ chức Thanh niên xung phong, đồng thời chỉ đạo về mặt đoàn thể thanh niên.

b) Đơn vị Thanh niên xung phong xây dựng kinh tế được tổ chức ở cấp quận, huyện, thị xã, tỉnh, thành phố có nhu cầu cần thiết và được các cấp ấy quản lý về mặt kinh tế.

c) Việc tuyển lựa thanh niên vào Thanh niên xung phong khi mới thành lập cũng như khi thay thế phải kết hợp chặt chẽ với kế hoạch tuyển quân hàng năm ở địa phương và phải ưu tiên cho kế hoạch tuyển quân. Theo sự hướng dẫn của Bộ Quốc phòng, tùy theo tình hình cụ thể trong từng thời kỳ nhất định, Ủy ban Nhân dân cấp có thẩm quyền xem xét và quyết định việc tạm hoãn gọi nhập ngũ những người đang làm nhiệm vụ trong tổ chức Thanh niên xung phong của địa phương.

II. CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI TỔ CHỨC THANH NIÊN XUNG PHONG VÀ ĐỘI VIÊN THANH NIÊN XUNG PHONG

1. Đối với các đơn vị Thanh niên xung phong :

a) Các đơn vị Thanh niên xung phong làm kinh tế được tổ chức và quản lý theo

phương thức hạch toán kinh doanh xã hội chủ nghĩa, mỗi đơn vị sản xuất cơ sở có quyền tự chủ về sản xuất kinh doanh có lợi nhất theo phương hướng của kế hoạch Nhà nước, tự chịu trách nhiệm về lỗ lãi trong mọi hoạt động của mình, bảo đảm việc làm và đời sống của tập thể những người lao động thuộc đơn vị mình, theo đúng chính sách của Đảng và luật pháp của Nhà nước.

b) Đơn vị Thanh niên xung phong được Ủy ban Nhân dân cấp sử dụng trực tiếp giao kế hoạch, kiểm tra và xét duyệt việc hoàn thành kế hoạch. Các nhu cầu cần thiết về thiết bị, vật tư, tiền vốn của đơn vị Thanh niên xung phong được cân đối trong kế hoạch kinh tế — xã hội của địa phương theo cơ chế kế hoạch hóa của Nhà nước. Đồng thời có tính đến đặc điểm riêng của Thanh niên xung phong và tùy khả năng tài chính của địa phương, Ủy ban Nhân dân trợ cấp vốn về công tác giáo dục và trang bị ban đầu, bảo đảm cho Thanh niên xung phong hoạt động bình thường ngay từ khi thành lập.

c) Sau khi thực hiện đầy đủ nghĩa vụ sản xuất, kinh doanh theo quy định của Nhà nước, đơn vị Thanh niên xung phong được quyền quyết định sử dụng phần lợi nhuận thu được theo hướng ưu tiên đầu tư mở rộng sản xuất, chi phí cho phúc lợi của đơn vị, bổ sung kinh phí cho hoạt động của Đoàn trong đơn vị, giải quyết những vấn đề xã hội đặt ra trong thanh niên (theo sự hướng dẫn thống nhất của Ban Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh).

2. Đối với đội viên Thanh niên xung phong.

a) Đội viên Thanh niên xung phong được sắp xếp công việc và bồi dưỡng, nâng cao trình độ văn hóa, nghề nghiệp phù hợp với điều kiện của đơn vị.

b) Mức thu nhập của tập thể đơn vị và của từng đội viên phụ thuộc vào kết quả lao động và hiệu quả kinh tế của toàn đơn vị và của từng người.

c) Thời gian phục vụ trong Thanh niên xung phong của mỗi đội viên tối đa là 3 năm. Sau đó, tùy theo nhiệm vụ của đơn vị, điều kiện cụ thể của địa phương và nguyện vọng cụ thể của từng người mà thủ trưởng đơn vị, Đoàn thanh niên và Ủy ban Nhân dân cấp sử dụng sắp xếp hợp lý việc làm cho những người đã hoàn thành nhiệm vụ, ưu tiên cho những người hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc; những người có đủ tiêu chuẩn quy định được xem xét cử đi đào tạo ở các trường, lớp và các ngành nghề cần thiết.

d) Đối với những người được lựa chọn bổ sung, tăng cường cho các ngành kinh tế hoặc các cơ quan khác có nhu cầu thì được tính thời gian công tác liên tục kể từ khi được tuyển vào Thanh niên xung phong.

e) Đối với những Thanh niên xung phong đi xây dựng vùng kinh tế mới, sau 3 năm phục vụ nếu có nguyện vọng ở lại lâu dài, xây dựng gia đình hoặc chuyển gia đình đến vùng kinh tế mới, sẽ được Ủy ban Nhân dân địa phương xét cấp đất làm nhà và giúp đỡ những điều kiện cần thiết khác theo chế độ Nhà nước đã ban hành cho người đi vùng kinh tế mới.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Căn cứ vào nhu cầu thực tế theo kế hoạch kinh tế — xã hội 1986 — 1990 của địa phương, Ủy ban Nhân dân các cấp xem xét và quyết định việc thành lập, củng cố các đơn vị Thanh niên xung phong nhằm đạt hiệu quả rõ ràng, thiết thực. Cần định rõ nội dung hoạt động, quy mô tổ chức thích hợp, hết sức tránh huy

động ồ ạt, không bảo đảm hậu cần, gây lãng phí về lao động, tài sản của Nhà nước và nhân dân.

Ban Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh cùng các ngành có liên quan ở trung ương hướng dẫn cụ thể về Điều lệ, tổ chức và hoạt động, các mối quan hệ công tác của tổ chức Thanh niên xung phong ở địa phương.

Ủy ban Kế hoạch Nhà nước, Bộ Lao động — Thương binh và xã hội, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các ngành có liên quan khác có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thực hiện Quyết định này.

T.M. Hội đồng Bộ trưởng
K.T. Chủ tịch
Phó Chủ tịch
VÕ VĂN KIỆT

NGHỊ ĐỊNH của Hội đồng Bộ trưởng số 218 - HĐBT ngày 19-11-1987 về việc định lại mức lãi suất cho vay của Ngân hàng Nhà nước.

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Tiếp theo Nghị định của Hội đồng Bộ trưởng số 99-HĐBT ngày 29-6-1987 về mức lãi suất tiền gửi và cho vay của Ngân hàng Nhà nước;

Theo đề nghị của Tổng Giám đốc Ngân hàng Nhà nước,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. — Nay định lại mức lãi suất cho vay của Ngân hàng Nhà nước đối với các tổ chức kinh tế quốc doanh và kinh tế tập thể như sau:

— Mức lãi suất cho vay vốn lưu động trong hạn mức tín dụng từ 1,5% đến 6%/tháng.

— Mức lãi suất cho vay vốn cố định từ 1,2% đến 5,4%/tháng.

Điều 2. — Tổng Giám đốc Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn thi hành Nghị định này.

T.M. Hội đồng Bộ trưởng
K.T. Chủ tịch
Phó Chủ tịch
ĐOÀN DUY THÀNH

NGHỊ ĐỊNH của Hội đồng Bộ trưởng số 219 - HĐBT ngày 20-11-1987 về việc chuyển giao công tác đăng ký hộ tịch từ Bộ Nội vụ sang Bộ Tư pháp và Ủy ban Nhân dân các cấp.

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ điều 109 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Đề cải tiến và phát huy hơn nữa tác dụng công tác đăng ký hộ tịch, phù hợp